



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลล์ แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

๒. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งโปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตร เครดิต (CreditCard Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

๓. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไป ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จึงจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลา ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูล ส่วนบุคคล (PrivacyPolicy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนกกอกไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ใน เว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการใดๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความ คิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก เท่านั้น

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

๓. ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ทราบในหน้าเว็บ <https://www.nonkok.go.th>

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies) “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ <https://www.nonkok.go.th> สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ยเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโนนกกต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก ตามที่อยู่ปรากฏ
ข้างล่างนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

๒๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนกก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๒๐

www.nonkok.go.th

โทร ๐๔๔-๐๕๖๐๒๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุภกรณ์ วังสระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ประกอบการทำธุรกรรมตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก โดยมีการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และทางกระดาษหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๑. ข้อมูลเบื้องต้น

(ก) แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อบังคับใช้กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

(ข) รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกจะรวบรวมจัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

(ค) หาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ และขอความยินยอมทุกครั้งผ่านทางอีเมล (e-mail) ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก (<https://www.nonkok.go.th>) และประกาศ ณ ที่ทำการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกได้มีการ กำหนดให้มีการบันทึก การแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

๒. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประกอบการทำธุรกรรมตาม หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก โดยมีการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการทางธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และทางกระดาษตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมถึงการแปลงข้อมูลรูปแบบอื่นมาเป็นข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดเก็บโดยวิธีอื่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) การว่าจ้างและการเบิกจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกตามกฎหมายว่าด้วยการจัดจ้าง จัดซื้อของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการยืนยันตัวตนของคุณ สำหรับสิทธิในการดำเนินธุรกรรมต่อไป

(ข) การจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากรตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนกกอกจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อจัดส่ง ตามระเบียบของกรมสรรพากร

(ค) การดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกด้านจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินเดือน การส่งเงินสมทบกองทุน การจัดการบัญชีกับธนาคาร และการทำประกันภัย หรือการจัด สวัสดิการอื่นใด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อการระบุตัวบุคคลและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ง) การสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สัญชาติ และหลักฐานการศึกษา เพื่อยืนยันตัวบุคคล สำหรับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่

(จ) การขอจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อยืนยันตัวบุคคลขอจดทะเบียนพาณิชย์

(ฉ) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกผ่านทาง การลงทะเบียน หรือ การกรอกแบบฟอร์มนั้น ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกลงไป ได้แก่ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลโดยข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต่อการประมวลผลและการดำเนินงานตามภารกิจ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ส่วนข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกจะใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนด และหรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๓. การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและจัดการกับบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล

(ก) การติดต่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเลือกใช้ช่องทางการติดต่อกลับ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือ อีเมล เป็นต้น ตามที่เจ้าหน้าที่ของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

(ข) การใช้คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปเก็บยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ เพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริการมีการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ อีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจำได้ว่าผู้ใช้บริการ เคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะลบ “คุกกี้” นั้น หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป

(ค) การระบุข้อมูลที่สามารถเลือกว่า “จะให้หรือไม่ให้” ก็ได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกมีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ (<https://www.nonkok.go.th>) ซึ่งบางการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประมวลผล และ (๒) การดำเนินการของการใช้บริการนั้น โดยจะระบุด้วยเครื่องหมาย (*) และส่วนที่ผู้ใช้บริการ มีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้ กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่พึงประสงค์ให้ข้อมูลทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก หรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

(ง) แนวปฏิบัติในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงพร้อมกับแนวทางการเยียวยา

(ฉ) การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกต้องจัดให้มีสัญญา Data Processing Agreement (DPA) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ช) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งกระบวนการปกติ (Manual) และทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งจัดทำมาตรการแก้ไข ปัญหา และมีการทบทวนการวิเคราะห์และมาตรการเป็นระยะ